

Số: /BC-UBND

Bình Thành, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả công tác dân vận năm 2023;
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa.

Thực hiện Công văn 516/UBND-NV, ngày 13/02/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả dân vận của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã Bình Thành về thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Bình Thành năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Bình Thành là xã nằm ở phía nam huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 20 km. Phía Bắc giáp xã Sơn Phú, phía Nam giáp xã Minh Tiến huyện Đại Từ, phía Đông giáp xã Bộc Nhiêu, phía tây giáp xã Phú Đình. Đảng bộ lãnh đạo 19 chi bộ trực thuộc, trong đó 14 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan, với tổng số Đảng viên là 282 đảng viên; Xã có diện tích tự nhiên khoảng 28,75 km², xã có 14 xóm, với tổng số 1.389 hộ, dân số là 5.387 nhân khẩu, gồm các dân tộc cùng chung sống: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán chi, Cao Lan, H'mông; dân cư sống không tập trung, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.

Trong năm 2023, công tác dân vận UBND xã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND trong việc định hướng xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với mục tiêu và điều kiện phát triển của kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Tình hình Quốc phòng - an ninh thường xuyên được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; đời sống của nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân

vận khéo". Các vấn đề văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Tình hình tôn giáo và những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo được quan tâm và ổn định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên địa bàn xã không có các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của các tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng

Đảng ủy tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/8/2016 của ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã, giai đoạn 2021 – 2025”. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Duy trì hoạt động của Khối dân vận Đảng ủy gồm có 09 thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm gồm: Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm trưởng khối; đồng chí chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ làm phó khối, các thành viên là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, công an, quân sự. Duy trì 14 tổ dân vận cơ sở do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng và các thành viên là thành viên của Ban công tác Mặt trận xóm.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quy định số 1050-QĐ/TU, ngày 24/5/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể xã đã tổ chức được 01 cuộc đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND với nhân dân xóm Đồn với 88 lượt người tham gia.

Thực hiện tốt lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, trong 6 tháng, trên địa bàn xã đã không có đơn khiếu nại, tố cáo, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Tổ chức các cuộc giao ban hàng tháng của Thường trực Đảng uỷ với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã qua đó nắm bắt được tình hình hoạt động của các đoàn thể, định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ lấy phiếu rà soát, quy hoạch công tác cán bộ của Ban thường trực, Ủy viên UBMTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp (HĐND, UBND, lực lượng vũ trang)

Để thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền năm 2023, UBND xã đã ban hành và thực hiện:

- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã Bình Thành về thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Bình Thành năm 2023;

- Công văn số 73/UBND-VP, ngày 27/02/2023 của UBND xã Bình Thành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 22/02/2023 của Huyện ủy Định Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

2.1. Công tác dân vận của Hội đồng nhân dân

Thực hiện hiệu quả Kết luận số 114 KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị xã Bình Thành khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đẩy mạnh công tác dân vận của khối chính quyền, nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của từng công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền đối với công tác dân vận.

HĐND xã đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6 để ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư.

Duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông

người, vượt cấp, cụ thể trong năm đã thực hiện cùng với chính quyền tiếp 40 lượt người, tiếp 01 đơn đề nghị, đã giải quyết xong; không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo tổ chức thành công 04/05 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 05 – HĐND xã được với trên 387 cử tri tham gia, có 39 ý kiến tham gia và 05/05 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 6 – HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng cử tri được tiếp xúc tại 05 xóm là 370 người.

2.2. Công tác dân vận của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân xã bám sát chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; ban hành quyết định giao chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023. UBND xã đã và đang tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành việc lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Tập chung chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tuyên truyền nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền đổi ứng, ngày công lao động, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi, phối hợp tuyên truyền đến người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên người, gia súc và động vật.

Tổ chức thành công Ngày chủ nhật xanh tại tất cả các cơ quan và 14 xóm trên địa bàn xã: Có 4196 lượt người tham gia phát quang, quét dọn được 235km; tổ chức ra quân thực hiện tuyến đường hoa (1,6 km), Phối hợp với công đoàn khối đảng huyện ủy Định Hóa trồng được 150 cây cau tại xóm Làng Luông; thực hiện tuyến đường thấp sáng làng quê (1,2km) tại xóm Làng Luông và triển khai đăng ký thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn với 399 thùng, nắp xử lý rác thải hữu cơ cho 7/14 xóm; mô hình phân loại xử lý và thu gom rác thải tiết kiệm với 9 ngôi nhà xanh và treo được 04 băng zoon tuyên truyền.

Thực hiện thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Hóa và Công bố công khai Quyết định về việc phê duyệt đề án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045 đến các xóm trên địa bàn xã. Tổ chức thành công hội nghị Công bố chủ trương đầu tư và triển khai kế hoạch Giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, bám sát nội dung, yêu cầu theo chương trình tổng thể của Đề án Cải cách hành chính tỉnh Thái nguyên; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai có hiệu

quả đồng bộ. Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với thực hiện Luật Cán bộ công chức, từng bước cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức nhất là thái độ phục vụ nhân dân. Phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về Luật dân chủ cơ sở tới các cơ quan, cá nhân có liên quan và 14 xóm trên địa bàn xã.

Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền; duy trì hòm thư góp ý tại cơ quan để tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình. Trong năm 2023, UBND xã tiếp nhận được 03 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó, có 03 đơn đã giải quyết xong.

Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền; duy trì hòm thư góp ý tại cơ quan để tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình. Trong năm 2023, UBND xã tiếp nhận được 03 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó, có 03 đơn đã giải quyết xong.

Tổ chức thành công 01 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn với 45 lượt người tham gia và 01 Hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân xóm Đồn với 68 lượt người tham gia .

Thực hiện đảm bảo các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong dịp lễ tết. Thực hiện triển khai dự án Hỗ trợ sản xuất Nông Nghiệp năm 2023 với 16 hộ, 16 con bò cái sinh sản. Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. Kết quả: Số hộ nghèo: 99 hộ, chiếm 7,13%. Số hộ cận nghèo: 54 hộ, chiếm 3,89%, Số hộ thoát nghèo 69 hộ, số hộ thoát cận nghèo 56 hộ.

Trong năm 2023 trên địa bàn xã Bình Thành đã giải quyết đc 90/110 lao động có việc làm, đạt 81,8%, trong đó: 70 động ngoài tỉnh, 20 lao động tại địa phương, ước cả năm 2023 là 110/110 lao động, đạt 100% kế hoạch. Duy trì tỷ lệ lao động qua đào tạo là 38% và tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế là 98%. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp, phấn đấu cuối năm 2023 đạt kế hoạch được giao.

Về công tác tổ chức cán bộ: thường xuyên thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo nguồn nhân sự dồi dào có chất lượng; quy trình thủ tục, nguyên tắc giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chặt chẽ đúng quy định; Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức luôn được quan tâm, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên; 100% các đồng chí trưởng, phó các ngành, đoàn thể đều được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; Cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 100%; Ban Chấp hành Đảng bộ hiện nay có 9/10 đồng chí có trình độ đại học, chiếm 90,9%, 10/10 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Toàn xã có 19 cán bộ, công chức trong đó số cán bộ là người dân tộc là 14/19 chiếm 73,6%. Số cán bộ, công chức, viên chức không là người dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm trên 26,4%. UBND xã đã tham mưu cho Đảng uỷ công tác nhân sự cán bộ và chỉ đạo Hội khuyến học và Hội Đa cam xã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

2.3. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang

Lực lượng Công an và Quân sự xã đã làm tốt công tác dân vận, gắn bó với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc tuần tra tuần phòng phát hiện, xử lý những tụ điểm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã. Trong năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 05 vụ, trong đó: Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 01 vụ đánh bạc; Tội phạm về ma túy: 02 vụ; Tội phạm về trộm cắp 02 vụ.

Công an xã phối hợp thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, giải quyết các vấn đề phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì hoạt động của 14 tổ ANND tự quản. Chú trọng công tác vận động quần chúng cung cấp thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống dịch Covid; Duy trì thực hiện 01 mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy” trên địa bàn xóm Làng Nập, xã Bình Thành.

Công nhận khu dân cư, cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Bình Thành đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự năm 2023” đối với 16 đơn vị.

Công an xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã thực hiện các chỉ tiêu của Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Kết quả như sau: Thành lập và duy trì hoạt động của 01 mô hình điểm chữa cháy công cộng với 14 điểm chữa cháy tại nhà

văn hoá của 14 xóm trên địa bàn xã. Tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã. Vận động trang bị bình PCCC xách tay cho 581/1415 hộ gia đình trên địa bàn xã đạt 41,6%. Lực lượng Công an xã đã vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kết quả đã thu hồi và nộp về Công an huyện Định Hoá 01 khẩu súng tự chế, 01 vũ khí thô sơ, 01 kiếm, 02 viên đạn chưa sử dụng.

Tuyên truyền, vận động công dân trên địa bàn đến để thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân. Kết quả: Đã thu nhận được: 2518/4253 tài khoản, trong đó: đã kích hoạt được: 1513/2518 tài khoản.

Tăng cường phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, Cấp uỷ, Chi bộ, Ban Quản lý của 14 xóm trên địa bàn tuyên truyền vận động công dân thu nhận và kích hoạt. Phân đấu hoàn thành kích hoạt 100% số tài khoản Định Danh điện tử đã được cấp trước ngày 15/11/2023.

Công tác quân sự, quốc phòng được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, củng cố xây dựng lực lượng, duy trì nền nếp, chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển quân động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 110% chỉ tiêu cấp trên giao, đồng thời làm tốt công tác tuyển quân năm 2024 hoàn thành công tác tổ chức lớp bồi dưỡng giáo dục Quốc phòng cho đối tượng 4 trên địa bàn xã; Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, phân công lực lượng trực tại các điểm cầu tràn khi có mưa lớn xảy ra. Hoàn thành tổ chức diễn tập huy động lực lượng củng cố khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2.4. Công tác dân vận của Mặt trận TQ, các tổ chức chính trị - xã hội

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 22/02/2023 của Huyện ủy Định Hóa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với mặt trận, đoàn thể các cấp; tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc giám sát, phản biện đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, việc chấp hành pháp luật của nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước các cấp;

Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phần đầu xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023; phối hợp triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND về công tác bảo vệ môi trường thực hiện tiêu chí 17 về xây dựng NTM.

Kết quả triển khai cụ thể:

- Mặt trận Tổ quốc xã:

+) Triển khai thực hiện các cuộc vận động các loại quỹ tự nguyện trong năm 2023.

+) Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V Quốc Hội khóa XV; 01 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và 05 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch.

+) Kiểm tra, giám sát các hộ gia đình trên địa bàn xã được hỗ trợ là nhà ở theo chức năng, thẩm quyền của MTTQ xã. Tiếp nhận hỗ trợ của MTTQ huyện, Đoàn học viên các lớp cao cấp lý luận Chính trị Hồ Chí Minh về làm nhà cho Hộ nghèo có khó khăn về nhà ở cho 19 nhà, với tổng số tiền hỗ trợ 1.100 triệu đồng.

+) Triển khai tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

+) MTTQ xã hướng dẫn thành lập mô hình tự quản bảo vệ môi trường xóm Đồng Đình và tổ chức trồng cây xanh đường nội xóm Đồng Đình, vận động được 80 lượt người tham gia, trồng được 120 cây cau.

- Hội nông dân:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã công tác Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Tích cực thực hiện công tác Hội, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên. Vận động hội viên chấp hành tốt Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của nhà nước trên mọi lĩnh vực. Tích cực tham gia các lớp tiếp nhận chuyển giao, tập huấn Khoa học – kỹ thuật, các lớp dạy nghề sản xuất, nuôi trồng..Tuyên truyền Hội viên tham gia phong trào Hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Tổ chức cho Hộ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đoàn TN CS HCM xã:

+) Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng thanh niên tập trung vào các hoạt động chuyển đổi số, vệ sinh môi trường từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới trong năm 2023; Cử đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân trên địa bàn xã cài đặt số sức khỏe điện tử; Xây dựng và tổ chức các hoạt động tình nguyện hè năm 2023; xây dựng và bàn giao 01 công trình thấp sáng đường quê tại xóm Làng Luông; Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội khu dân cư cho 30 lượt thanh thiếu niên kết hợp tuyên truyền kỹ năng sống cho trẻ em; Phối hợp với huyện Đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội 2 đơn vị huyện Quốc Oai – Hà Nội và huyện Định Hóa tổ chức chương trình xuân tình nguyện tại địa phương, tiếp nhận 2 công trình thanh niên trị giá 40 triệu đồng; 30 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng tổng trị giá chương trình 70 triệu đồng.

+) Phối hợp với Viettel Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn, Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Huyện đoàn Định Hoá, Đoàn xã tổ chức bàn giao ngôi nhà 100 đồng cho gia đình bà Ma Thị Tuân, xóm Bản Là, xã Bình Thành.

+) Phối hợp tổ chức thành công Hội thi văn nghệ “ Vui hội trăng rằm” năm 2023. Tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tải App thanh niên Việt Nam; Tuyên truyền các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tham gia cuộc thi tìm hiểu chương trình chuyển đổi số và trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên năm 2023 do Huyện đoàn tổ chức.

- Hội LHPN xã:

+ Tiếp tục tuyên truyền sinh hoạt các Mô hình Câu lạc bộ 5 không 3 sạch và mô hình 10 chung 1 tại các chi hội, đảm bảo môi trường được trong sạch.

+ Ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại 14 chi hội; Ra mắt mô hình ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới tại 3 chi hội Đồng Coóc, Phố, Sơn Pháng; Ra mắt và thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại 4 xóm khó khăn; Ra mắt và thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi; Kiện toàn mô hình địa chỉ tin cậy tại 14 xóm; Thực hiện Dự án 8 về truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ nhãn mác, bao bì cho 2 tổ hợp tác chè theo tiêu chuẩn Việt Gap tại 2 xóm khó khăn là Vũ Hồng và Quyết Tiến.

+ Giám sát việc cấp xi măng cho 187 hộ dân, 9 nhà văn hóa xóm thực hiện chương trình xây nhà tắm, nhà tiêu tự hoại, 2 ngõ và giám sát việc sử dụng xi măng của các hộ dân. Tuyên truyền ngày lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt nam. Phối hợp với Chi hội phụ nữ xóm Phố trồng tuyến đường cây chuối ngọc dài 200m với 500 cây từ Chợ qua trường MN Bình Thành;

+) Hội LHPN xã vận động ủng hộ gia đình Hội viên Hội LHPN bị cháy nhà như sau: Số tiền vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của chị Bùi Thị Lệ là 30.550.000 đồng; Số tiền vận động bằng

tiền mặt do hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Bình Thành ủng hộ là 8 triệu đồng và một số đồ dùng: vở, cặp sách, cùng các vật dụng thiết yếu khác..

+) Vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng tuần lễ áo dài nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023.

+) Phối hợp với VNPT cấp sim công ích cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023.

- Hội Cựu chiến binh xã:

Tích cực thực hiện công tác Hội, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên. Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu hiến kế, hiến công, đồng lòng, góp sức xây dựng Nông thôn mới" đến toàn thể Hội viên.

3. Kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2023 UBND xã đã ban hành văn bản triển khai tổng hợp thực trạng đối tượng thụ hưởng Dự án 1, Chương trình mục tiêu Quốc gia PTKTXH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025 đến các xóm trên địa bàn xã; Đăng ký 01 lượt người lớp tham gia tập huấn về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; 03 lượt người tham gia Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ban dân tộc tỉnh tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên cho các đối tượng là Người uy tín và trưởng xóm và đăng ký đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương Người uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã. Tổ chức lấy phiếu khảo sát đối với Người uy tín về nhu cầu trang bị phương tiện cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã.

4. Kết quả công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo:

Tổng số hộ tôn giáo là 60 hộ = 243 nhân khẩu. Quản lý tốt các hoạt động về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt dưới sự quản lý, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của UB MTTQ và cơ sở xóm, Hộ giáo Quảng Nạp - Xóm Đôn, xã Bình Thành đã thực hiện tốt các chủ trương chính

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mọi hoạt động về tôn giáo đều đúng nơi thờ tự và đúng quy định của pháp luật. Lễ Thánh bảo trợ được Họ giáo Quảng Nạp tổ chức ngày 01/05/2023, trong thời gian diễn ra Lễ Thánh bảo trợ, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, giáo dân giáo họ tổ chức lễ vui tươi, phấn khởi, đúng quy định của Pháp luật đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh covid. Tuyên truyền vận động giáo họ treo cờ tổ quốc vào dịp Quốc khánh 2/9.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác Dân vận năm 2023 đã bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của tháng đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Khối dân vận đã làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể được thực hiện thường xuyên, những kết quả đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Dân vận khéo”...tình hình phát triển Kinh tế - xã hội được duy trì thực hiện, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế: Việc Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân chưa được đầy đủ, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể chưa được đồng bộ trong công tác vận động nhân dân, việc nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân có chỗ, có nơi còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền thực hiện dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đôi khi chưa được sâu rộng và thường xuyên;

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ dân vận thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt dẫn đến hoạt động của tổ chưa cao.

2.2. Nguyên nhân: Một số ít cấp ủy chỉ bộ, đoàn thể hoạt động dân vận còn ít, hiệu quả hoạt động chưa cao.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Đề nghị tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2024

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiếp tục thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, duy trì thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

3. Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận chính quyền và quy chế công sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các

cấp với nhân dân trên địa bàn; quan tâm giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của UBND xã.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền.

6. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thành lập và tiến hành giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã năm 2024.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác dân vận năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của UBND xã Bình Thành./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- BTV Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các CBCC và NLĐ cơ quan xã;
- 14 xóm;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Khánh Sơn